

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
ประเด็นปัญหา	
<p>ตามที่มีผู้แจ้งร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน DLD ๔.๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้รับเรื่องในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียด “๑. คืออยากจะแจ้งว่าข้างบ้านล้ามโซ่ห้องหมาแบบไม่ปล่อยเลยคะ โซ่สั้นมาก มีพื้นที่นิดเดียว แล้วล้ามโซ่ตากฝน ตกแดดมาประมาณน่าจะ ๖ เดือนแล้วนะคะ (ไม่มั่นใจ) แต่ว่าหลายเดือนแล้ว คือน้องจะร้องตลอด (มีหมา ๓ ตัวคะ แต่ทุกตัวดูผอมมากๆ) น่าจะล้ามตัวอื่นไว้ข้างหลังบ้าน สงสารน้องมากๆดูน้องทรมาณมากคะ และน้องร้องทุกวัน รบกวนเพื่อนบ้านด้วยคะ อยากให้มาตรวจสอบคะ สงสารน้องมากๆ ๒. สถานที่เกิดเหตุ ๑๗๓ หมู่ ๒ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี ชื่อเจ้าของไม่ทราบคะ ๓.ชื่อนาว คะ เบอร์ ๐๙๐-๙๔๒๙๗๙๑ id:now๒๒_now ขอไม่เปิดเผยผู้แจ้งนะคะ ไม่อยากมีปัญหาคะ” โดยแนบรูปภาพและวิดีโอ มาด้วยนั้น</p>	
ข้อเท็จจริง	
<p>ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากเทศบาลตำบลกกโก และกำนันตำบลกกโก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ ๑๗๓ หมู่ ๒ ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเจ้าของบ้านคือนายผดุงกิจ ศรีคำ โดยขณะเข้าไปตรวจสอบไม่พบเจ้าของบ้าน แต่ได้พบลูกสาวของเจ้าของบ้าน จากการสอบถามลูกสาวเจ้าของบ้าน ได้ความว่า สุนัขที่บ้านมีทั้งหมด ๓ ตัว ยังไม่ได้ทำหมันทั้งหมด แบ่งเป็นสุนัขพันธุ์อัลเซเชียน เพศผู้ ๑ ตัว อายุ ๒ ปี และเพศเมีย ๑ ตัว อายุ ๑๐ ปี ที่เลี้ยงปล่อยภายในบริเวณบ้าน และสุนัขพันธุ์ไทย เพศผู้ ๑ ตัว อายุ ๔ ปี เลี้ยงแบบถูกล่ามโซ่ไว้เป็นบางเวลา เพราะสุนัขมีพฤติกรรมก้าวร้าว อาจจะกัดคนได้ โดยบริเวณที่ล่ามไว้ มีรั้วบังแดดบังฝนไม่เพียงพอและโซ่ที่ล่ามไว้มีความยาวที่สั้น ทำให้สุนัขเกิดความเครียด</p>	
การดำเนินการ	
<p>จากการเข้าไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี ได้ทำการแนะนำลูกสาวของเจ้าของบ้าน ให้ปรับปรุงรั้วบริเวณหน้าบ้าน และทำหมันสุนัขทั้งหมด เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัข โดยต่อมา เวลา ๑๖.๐๐ น. ในวันเดียวกัน นายผดุงกิจ ศรีคำ เจ้าของบ้านได้เดินทางมายังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อสอบถามข้อร้องเรียนดังกล่าวเพิ่มเติม โดยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี ได้ให้คำแนะนำไปตามที่ได้แจ้งกับลูกสาวเจ้าของบ้านเพื่อให้เจ้าของบ้านได้ดำเนินการตามคำแนะนำต่อไป</p>	

ภาพประกอบการดำเนินงาน



ช่องทางเผยแพร่

๑. Website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
๓. รายงานอภิตีกรมปศุสัตว์
๔. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี